

Theo lời giới thiệu của Phó chánh văn phòng Tổng thống Ucraina Yuri Kostiuk, người từng là tác giả kịch bản phim truyền hình dài tập “Độc y sĩ nhân dân” với nhân vật chính do danh hài Volodymyr Zelenskiy thủ vai, việc Tổng thống đi làm bằng xe đạp như trong phim là “chưa phải lúc”. Kênh truyền hình “Hromadske” dẫn lời ông đưa tin.



Hình ảnh Tổng thống Vasily Goloborodko hàng ngày đi làm bằng xe đạp trong phim “Độc y sĩ nhân dân”

Ông Kostiuk cho rằng, người dân Ucraina không nên hy vọng trong thời gian tới Tổng thống Volodymyr Zelenskiy sẽ đi làm bằng xe đạp như nhân vật Vasily Goloborodko trong phim “Độc y sĩ nhân dân”.

“Chúng ta đều hiểu rằng, tình hình thực tế trong nước hiện nay không cho phép Tổng thống di chuyển bằng xe đạp. Nhưng đó là mục tiêu, là biểu tượng cho hình mẫu Tổng thống và các chính trị gia, họ cần trở nên gần gũi hơn, gần gũi hơn với người dân. Và Tổng thống không nhất thiết phải đi xe buýt hàng ngày. Cảnh trong phim đó nên là một thông điệp và sẽ thay đổi ít duy nhất có”, - ông giới thiệu.

Phó chánh văn phòng Tổng thống cũng tuyên bố, phim “Độc y sĩ nhân dân” không phải là một dự án chính trị nhằm mục đích đưa ông Zelenskiy lên ngôi Tổng thống Ukraina.

“Chúng tôi không bao giờ gài mục đích chính trị vào trong đó. Bởi vì khi bộ phim ra mắt khán giả vào năm 2015, khi đó chưa có ai nghĩ rằng Volodymyr Zelenskiy sẽ trở thành Tổng thống và phim “Độc y sĩ nhân dân” được xây dựng không nhằm mục đích đó. Tôi có thể cam đoan 100% với các vị như vậy”, - ông nói.

Cựu tác giả kịch bản phim “Độc y sĩ nhân dân” thừa nhận bộ phim có những hướng nghệ thuật để nhử người viết kịch bản của Tổng thống Ukraina vượt qua. Tuy nhiên, ông cho rằng đó không phải là yếu tố chính dẫn đến thành công của ông diễn viên Volodymyr Zelenskiy.

“Không thể nói là chúng tôi đã lừa dối mọi người bằng một viên cảnh sát trong phim. Số là sai lầm nằm ở nghệ thuật nhân vật như vậy. Thực tế, người dân rất khôn ngoan, họ cảm nhận được rất rõ sự giả dối. Bất cứ ai cũng có thể làm phim về chính trị, và cũng đã có những ý tưởng tốt, nhưng họ không nhận được hiệu ứng như vậy”, - ông nhận xét.

Thanh Huyền. Theo Ukrinform.